

อียูต้านไบโอดีเซลลดราคาปาล์ม 'เกษตรกรรมผลิตใหม่ซ้ำเติม'

ผู้จัดการรายวัน 360 - เอกชนเกาะติดสถานการณ์น้ำมันปาล์มหลังรัฐสภาอียูส่งสัญญาณลดสัดส่วนการใช้ปาล์มเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพให้เป็นศูนย์ในปี 2564 ส.อ.ท.คาดกระทบระยะสั้น ระยะยาวเทรนด์โลกมุ่งสู่อาหารถึงเวลารัฐสังคายนาระเบียบใหม่หมด เกษตรกรหัวนราคาปาล์มดิ้งหนักหลังสต็อกไม่ลดแถมผลผลิตใหม่จ่อออก พ.ค.นี้

นายกฤษฎา เซวานะนันท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ปาล์มภายหลังที่สมาชิกรัฐสภาอียูส่วนใหญ่โหวตเพื่อแก้ไขร่างกฎหมายพลังงานทดแทนเรียกร้องให้ลดสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพ(Biofuels) และเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มให้เป็นศูนย์ในปี 2564 ว่า คงต้องติดตามใกล้ชิดเพราะระยะสั้นอาจจะมีผลทางจิตวิทยาที่อาจกระทบต่อราคาปาล์มตลาดโลกลดลงแต่หลังจากนั้นเชื่อว่าอียูไม่น่าจะห้ามได้ถาวรเพราะเชื้อเพลิงชีวภาพจากปาล์มมีต้นทุนต่ำสุดหากอียูยังมุ่งเน้นพลังงานทดแทน และโจทย์ในอนาคตของปาล์มจะมุ่งสู่อาหารมากขึ้น

"นโยบายที่เกิดขึ้นเพราะมองว่าเชื้อเพลิงจากชีวภาพส่งเสริมให้คนรุกป่าในการปลูกปาล์มขึ้นเป็นการทำลายป่าและทุกประเทศก็เริ่มห้ามทำลายป่าพื้นที่ปลูกเริ่มลดลง ขณะที่ประชากรทั่วโลกมีมากขึ้นหากมองอนาคตปาล์มจะก้าวไปสู่อาหารเทรนด์จะไปอย่างนี้" นายกฤษฎากล่าว

สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มตลาดโลกปีนี้เป็นวัฏจักรขาลงทำให้ราคาโดยรวมลดต่ำแต่คาดว่าในอีก 2 ปีข้างหน้าจะเป็นวัฏจักรขาขึ้น ส่วนประเทศไทยเองจึงได้รับผลกระทบตามทิศทางตลาดโลกประกอบกับที่ผ่านมากการบริหารจัดการยังไม่ดีพอ ดังนั้น แนวทางภาครัฐควรร่วมมือที่จะปรับเปลี่ยนทั้งระบบซึ่งเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้จะทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เช่น การส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เน้นทำเกษตรแปลงใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องไปจำกัดพื้นที่ปลูก การห้ามขยายโรงงานทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นโรงสกัด โรงกลั่นปาล์มเพิ่ม เป็นต้น

"ความจริงคือเรามีโรงงานสกัด และกลั่นน้ำมันปาล์มมากกว่าปริมาณปาล์ม 2.6 เท่าตัวทำให้โรงงานเดินเครื่องเฉลี่ยแค่ 40% ต้นทุนเลยสูงจากนั้นก็ถูกผลกระทบนี้ไปยิ่งเกษตรกรจ่ายราคาปาล์มได้ราคาต่ำ ขณะที่เกษตรกรเองก็ปลูกต้นทุนสูง แม้เราจะเสนอรัฐห้ามตั้งหรือขยายโรงงานใหม่แต่รัฐบอกทำไม่ได้เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่เราเห็นว่าเป็นการชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้ถาวรเพราะครึ่งหนึ่งมาเลเซียก็ทำเช่นนี้ ส่วนที่จะนำไปทำไบโอดีเซลปี 10 ค่าयरเองก็ยังไม่พร้อมและเริ่มมองข้ามผ่านไปยังรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว" นายกฤษฎากล่าว



ผู้จัดการรายวัน

ASTV ผู้จัดการรายวัน กรอบเช้า

Circulation: 300,000

Section: เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

วันที่: Wednesday 14 March 2561

ปีที่: 10

ฉบับที่: 2603

หน้า: 4

Col.Inch: 32

ADValue: (B/W): 35200

(FC) : 1568000

PRValue(x3.5): (B/W) : 123200

(FC) : 5488000

นายศานรินทร์ ตริยานนท์ นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยกล่าวว่า ขณะนี้ภาคเอกชนต้องติดตามสถานการณ์ปาล์มอย่างใกล้ชิดจากมาตรการของอียูเนื่องจากอียูใช้น้ำมันปาล์มแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพกว่า 3 ล้านตัน ซึ่งจะกระทบต่อผู้ส่งออกหลักคืออินโดนีเซียและมาเลเซียเมื่อทั้ง 2 ประเทศส่งไม่ได้จะกดดันให้ราคาปาล์มตกต่ำไทยจะได้รับผลกระทบทางอ้อมด้านราคาตามมา จึงเห็นว่ารัฐคงจะต้องวางแผนรองรับในระยะยาวไว้โดยควรส่งเสริมการลงทุนที่จะนำไปสู่การใช้เพิ่มขึ้น เช่น อุตสาหกรรมโอเลโอเคมี ฯลฯ

นายชโยดม สุวรรณวิณะ ประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่กล่าวว่า ขณะนี้ราคาปาล์มเฉลี่ยเหลือเพียง 3.3 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ทั้งที่ช่วงเดือน มี.ค.นี้เป็นช่วงผลผลิตออกมาน้อยราคาควรจะนิ่งอยู่ในระดับ 4.50-5 บาทต่อกก. ขณะที่สต็อกน้ำมันปาล์มก็เริ่มกลับมาสูง ซึ่งคาดว่าเมื่อฤดูผลผลิตมาถึงอีกในช่วงปลาย พ.ค.นี้ จะก่อให้เกิดราคาคตกต่ำขึ้นอีก ดังนั้น รัฐควรต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นด้วย.